



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 24 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง

1. 'เม็กซีโก'ปลดล็อกไทยนำเข้ากุ้ง
2. ภาพข่าว: เยี่ยมสหกรณ์
3. ชัดจนท.หมกเม็ดนาจมน้ำจืดพันธุ์ข้าว
4. เม็กซีโก'ปลดล็อก'นำเข้ากุ้ง เอกชนชี้ช่วยภาพพจน์ไทย
5. ภาพข่าว: ชลประทานโลก
6. คอลัมน์ IN BRIEF: เม็กซีโกเลิกระงับนำเข้ากุ้งไทย
7. คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ
8. กระทรวงเกษตรฯผนึกกำลังเชียงราย จัดวันอาหารโลก-นิทรรศการให้ความรู้
9. ข้าวขยับตันละพันผู้ส่งออกหวั่นปีหน้าสต็อกท่วมโลก
10. 'อนันต์'ลั่นแก้กฏนำเข้าข้าวสาลีปลูกข้าวโพดหลังนาไม่ขาดทุน
11. เร่งสอบโรงสีปลอมปนข้าวยุค'ปู'
12. 'ชิงต้ง'กรู๊ป'จี'เอาผิดคดีจำหน่ายข้าว
13. รบ.ไฟเขียวแผนบริหาร25ลุ่มน้ำ
14. เกษตรฯออกมาตรการคุมเข้มนำเข้าส้มจีน

สื่อ

- โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
M2F
บ้านเมือง
เดลินิวส์
ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการรายวัน
มติชน
ไทยโพสต์
สยามรัฐ

'เม็กซิโก' ปลดล็อกไทย นำเข้ากุ้ง

โพสต์ทูเดย์ - เม็กซิโกไฟเขียวนำเข้ากุ้งให้ไทย หลังระงับการนำเข้าตั้งแต่ปี 2556 จากกรณีโรคกุ้งตายด่วน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า กระทรวงเกษตรของสหรัฐเม็กซิโกได้อนุญาตให้นำเข้ากุ้งจากไทยแล้ว หลังจากที่ได้มีการสั่งระงับการนำเข้ากุ้งจากไทยตั้งแต่ปี 2556 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส) ในประเทศไทย โดยช่วงที่ผ่านมาได้มีการประสานให้ทางการเม็กซิโกเข้ามาตรวจฟาร์มกุ้ง และประเมินผลการเพาะเลี้ยงกุ้ง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของกรมประมง รวมทั้งโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งผลการพิจารณาพบว่า เม็กซิโกพอใจและเชื่อมั่นในการดำเนินการของไทย

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เม็กซิโกมีเงื่อนไขให้ไทยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยของเม็กซิโกภายใน 15 วัน โดยระบุว่า การจะนำเข้ากุ้งแช่แข็งหรือกุ้งปรุงสุก ลูกปลานิล และสินค้าอาหาร จำเป็นจะต้องนำส่งตัวอย่างใบรับรองสุขอนามัยของสินค้าต่างๆ ภายใน 15 วัน โดยขณะนี้กรมประมงได้ส่งตัวอย่างใบรับรองสุขอนามัยให้กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งให้ฝ่ายเม็กซิโกเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าเป็นโอกาสดีของการเพิ่มตลาดส่งออกกุ้งไทยอีกช่องทางหนึ่ง คาดว่าจะได้รับคำตอบประมาณเดือน ธ.ค.นี้

"ถือเป็นข่าวดีของไทย แม้เม็กซิโกไม่ใช่ตลาดส่งออกที่ใหญ่ แต่ก็เพิ่มช่องทางที่จะส่งออกได้เพิ่ม ซึ่งหลังจากนี้กรมประมงจะเชิญผู้ประกอบการส่งออกมาหารือเพื่อวางมาตรการหลังจากที่ถูกแบนมานาน" นางอุมาพร กล่าว

สำหรับปี 2555 ก่อนที่จะระงับนำเข้านั้น เม็กซิโกนำเข้ากุ้งจากไทย 11 ตัน มูลค่า 21 ล้านบาท ปี 2554 นำเข้า 151 ตัน มูลค่า 52 ล้านบาท



เยี่ยมสหกรณ์ : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ ตรวจสอบและมอบทิศทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำของรัฐบาล โดยใช้กลไกสหกรณ์เป็นตัวเชื่อมโยง ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา

ชัดจนท.หมกเม็ดนาจมน้ำ

จืดปนทุจริตข้าว

▶14

■ **จืดปน**

ต่อจากหน้า 1

“เอกชน” บุกร่องนายกฯ เร่งถอน โคนขบวนการทุจริตชนข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านสวมสิทธิโครงการรับจำนำปี 56/57 แฉคดีล่าช้า “บิ๊กฉัตร” เดือด จนท.หมกเม็ดไม่รายงานนาข้าวหอมมะลิทุ่ง ล้มฤทธิ์ จมน้ำนับหมื่นไร่

ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงาน ก.พ. เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 23 พ.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบรรทัด พิษยธนกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิงตึก กรุ๊ป จำกัด เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้ดำเนินการเอาผิดกับผู้ทุจริตปลอมปนข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/2557 ในคลังสินค้าบริษัท สุทธิมีโลพี เอเจนซี หลังที่ 3 จ.ชัยนาท หลังพบว่ามีการลักลอบนำข้าวเสียที่ปลอมปนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยการสุ่มตรวจของ นายอภิชาติ วรรณวิจิตร ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังพบว่าข้าวดังกล่าวไม่ทราบแหล่งที่ปลูกมาจากแหล่งใด เชื่อว่าเป็นข้าวที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อสวมสิทธิในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557

โดยก่อนหน้านี้ องค์กรคลังสินค้า (อคส.) ในฐานะผู้เสียหายจึงแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบริษัท สุทธิมีโลพี เอเจนซีหลังที่ 3 จ.ชัยนาท กับ พงส.กก.2 บก.ป. เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา และได้

ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ และยังพบว่าได้มีการโอนคดีให้ พงส.สภ.หันคา จ.ชัยนาท และกังวลว่าจะถูกแทรกแซง และทำให้คดีล่าช้า จึงเรียกร้องให้นายกฯตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวและแหล่งที่มาของข้าว ข้าราชการที่เกี่ยวข้องและโรงสีที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 17 แห่ง ทั้งนี้ ตนเชื่อว่า กระบวนการทุจริตปลอมปนข้าวในคลังมีการเตรียมการมาตั้งแต่ต้นเป็นกระบวนการใหญ่ทางบริษัทมีหลักฐานการทุจริตและรายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมมอบให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ดูนาข้าวถูกน้ำท่วมนานเป็นสัปดาห์จนเสียหายเป็นวงกว้างไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ที่ ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ว่า ระหว่างนั่งเฮลิคอปเตอร์ เห็นน้ำท่วมนาข้าวใกล้เก็บเกี่ยวพื้นที่กว้างเป็น 10,000 ไร่ ซึ่งตนเข้าใจว่าชาวนาเกี่ยวข้าวไม่ได้เป็นอย่างไร ตนรู้สึกเสียใจที่วันนี้ยังแก้ปัญหาหน้าท่วมไม่ได้ จึงได้สั่งการให้อธิบดีกรมชลฯต้องระดมเครื่องสูบน้ำมาช่วยทันที หากไม่พอให้ประสานจังหวัดอื่นนำมาเร่งสูบน้ำออกจากรนาข้าว โดยเร็วอาจกู้คืนได้สัก 50% ก็ยังดี

“จริงๆ นะผมไม่ได้รับรายงานเรื่องท่วมนาข้าวมากขนาดนี้มาก่อนผมจึงต้องมาฟังจากรายงานในพื้นที่ ผมสั่งไปแล้วต่อไป อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น อีกเพราะท่านนายกฯ ให้ความสำคัญมากที่สุดกับเกษตรกร”

เม็กซิโก'ปลดล็อก'นำเข้ากุ้ง เอกชนชี้ช่วยภาพพจน์ไทย

“ฉัตรชัย”เผยข่าวดีเม็กซิโกยกเลิกประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย หลังมั่นใจระบบการเลี้ยงกุ้งการระบาดอีเอ็มเอสสำเร็จ กรมประมงเชื่อช่วยสร้างภาพพจน์การส่งออกกุ้งไทย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้เม็กซิโกได้ประกาศยกเลิกการห้ามนำเข้ากุ้งจากไทยแล้ว ซึ่งไทยเป็นประเทศเดียวที่ได้รับขงการนำเข้าไปตั้งแต่ปี 2556 เนื่องจากมีปัญหาการระบาดของโรคกุ้งตายด่วนหรืออีเอ็มเอส

อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมากรมประมงได้แก้ไขพร้อมทั้งปรับปรุงการเลี้ยงด้วยระบบชีวภาพทำให้ในปัจจุบันการสามารถควบคุมการเลี้ยงกุ้งปลอดจากโรคอีเอ็มเอสมากขึ้น โดยเดือนก.ค.ที่ผ่านมาเชิญเจ้าหน้าที่จากเม็กซิโกได้เข้ามาตรวจประเมินระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย และตรวจสอบห้องปฏิบัติการของกรมประมง รวมทั้งโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ผลการพิจารณาทางเม็กซิโกพอใจและเชื่อมั่นในการดำเนินการของไทย จึงอนุญาตให้ไทยส่งออกกุ้งได้

ทั้งนี้เม็กซิโกมีเงื่อนไขให้ไทยปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยการส่งออกกุ้งแช่แข็งและกุ้งแช่เย็นหรือกุ้งปรุงสุก ลูกปลานิล และสินค้าอาหาร ต้องส่งตัวอย่างใบรับรองสุขอนามัยของสินค้าต่างๆ ภายใน 15 วัน ซึ่งกรมประมงได้ดำเนินการไปแล้ว ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกกุ้งได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเรียกคืนความ

เชื่อมั่นให้กับสินค้ากุ้งด้วย

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมงกล่าวว่า ที่ผ่านมาแม้เม็กซิโกจะนำเข้ากุ้งจากไทยไม่มากปีละประมาณ 100 ล้านตันมูลค่า 69 ล้านบาท แต่การยกเลิกประกาศครั้งนี้จะส่งผลต่อภาพพจน์การผลิตกุ้งของไทยในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการยอมรับระบบการควบคุมการเลี้ยงที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ส่งผลให้ในปีนี้ไทยมีผลผลิตกุ้งสูงถึง 3 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามา 20%

“อัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตกุ้งดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจคือไม่รวดเร็วเกินไปทำให้ไม่เกิดปัญหาด้านการตลาด กรมประมงไม่มุ่งหวังให้การผลิตกุ้งของไทยมากถึง 5 แสนตัน ซึ่งเป็นตัวเลขก่อนเกิดการระบาดของอีเอ็มเอส เพราะกุ้งที่มากเกินไปจะทำให้ราคาตกต่ำได้ อีกทั้งไทยเสียตลาดไปมากในช่วงที่ไม่มีกุ้งจำหน่าย ส่วนการส่งออกตลาดเม็กซิโก คาดล็อตแรกจะเริ่มได้เดือนม.ค. 2560”นางอุมาพร กล่าว

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ อุปนายกสมาคมกุ้งไทย กล่าวว่า เม็กซิโกเป็นประเทศที่ผลิตกุ้งได้เช่นเดียวกับไทย การระงับการนำเข้ากุ้งช่วงที่เกิดโรคระบาดนั้น เพราะมีความกังวลว่าจะส่งผลให้กุ้งที่ผลิตได้ในประเทศได้รับความเสียหายไปด้วย ขณะที่การเปิดตลาดครั้งนี้ไทยไม่ได้หวังจะส่งออกกุ้งได้มากขึ้น แต่จะส่งผลให้ภาพพจน์กุ้งของไทยดีขึ้น และทั่วโลกเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตกุ้งของไทยที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงทวงคืนตลาด

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 24 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9493

Col.Inch: 16.55

Ad Value: 18,205

หน้า: 7 (ล่างขวา)

PRValue (x3): 54,615

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ชลประทานโลก



ชลประทานโลก - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ
ครั้งที่ 67 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 45 ประเทศทั่วโลก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

M2FM2F
Circulation: 400,000
Ad Rate: 1,250**Section:** First Section/NEWS UPDATE: THAILAND**วันที่:** พุธที่ 24 พฤศจิกายน 2559**ปีที่:** - **ฉบับที่:** 1254**Col.Inch:** 5.90 **Ad Value:** 7,375**คอลัมน์:** IN BRIEF: เม็กซิโกเลิกระงับนำเข้ากุ้งไทย**หน้า:** 6(บนซ้าย)**PRValue (x3):** 22,125**คลิก:** ๑๗๗

IN BRIEF

เม็กซิโกเลิกระงับนำเข้ากุ้งไทย

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า กระทรวงเกษตรฯ ของเม็กซิโก ได้อนุญาตให้นำเข้ากุ้งจากไทยแล้ว หลังจากที่ได้มีการสั่งระงับการนำเข้า ตั้งแต่ปี 2556 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคตายด่วน (EMS) ในประเทศไทย ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของการเพิ่มตลาดส่งออกกุ้งไทยอีกช่องทางหนึ่ง

แวดวง ทรัพย์สินทางปัญญา

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดลอมชาวไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2559... ● ชาวแรก...สถานวิทย์โทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ นายจิรายุ ลิมาญา อธิบดีกรมควบคุมพิษ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์กระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดลอม (ศตส.ทส.) พร้อมด้วย นายอภิรักษ์ ตราดุษฎี รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร ร่วมสนทนาในรายการสด "ร้อยวัน ร้อยใจไทย" เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะโดยรอบท้องสนามหลวง ซึ่งกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดลอม ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมภายใต้ฝ่ายจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteers for dad) จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" รณรงค์คัดแยกขยะในแต่ละวันที่ประชาชนเดินทางเข้ามาแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนมาก... ● เรื่องดี...นายวุฒิ สุมิตร รองราชเลขาธิการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมจำนวน 12 ต้น โดยคัดเลือกจากต้นจันทน์หอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจากทั้งหมด 19 ต้น เพื่อจัดสร้างพระโกศทรงพระบรมศพเหนือพระจิตกาธานบนพระเมรุมาศในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายจำลอง ยั่งยืน ผู้อำนวยการกองราชพิธี สำนักพระราชวัง นายจัตตชัย ปิ่นเงิน หัวหน้างานโหราพราหมณ์ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมพิธี ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์... ● นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาตลาดค้าใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ไทย ระหว่างกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสถาบันการศึกษา ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหมดำเนินงานสนองพระราชปณิธานใน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และสืบสานอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมให้เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับประเทศไทย โดยเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเพื่อให้มีความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพ... ● ทำดีก็เยี่ยม วันก่อน...นายธนรัฐ รัตนพันธ์ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล เดินทางลุยจัดระเบียบบนเกาะเสม็ด โดยไม่หวั่นเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอิทธิพล ที่มีส่วนรู้เห็นเก็บผลประโยชน์เข้ากระเป๋าแบ่งกันกินอ้อมหมีพื้กันกินถั่วหน้าปิละหลาย 100 ล้านบาท ทำให้รัฐต้องเสียหายเป็นจำนวนมาก... ● กรณีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) การปกครอง ตำรวจ จ.ระยอง เข้าจัดระเบียบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง พบว่าที่ผ่านมามีปัญหาหลายด้านหมักหมมมานาน ทั้งปัญหาสิ่งแวดลอมการบุกรุกที่ดินไม่ระเบียบพื้นที่การท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นเข้าไปหาผลประโยชน์เอาเปรียบต่อชาวบ้านอย่างมากเป็นอย่างนี้มานานแล้ว... ● ปิดท้ายข่าว...ว่ากันว่า...หัวหน้าอุทยานเกาะเสม็ดคนใหม่ แวดวง...มาว่า เก็บรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อนบนเกาะเสม็ดในเวลาเดือนกว่าเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นเงินจำนวน 4,800,000 บาท ผิดกับหัวหน้าอุทยานคนเก่าที่ผ่านมา เก็บค่าธรรมเนียมเกือบปีได้ล้านกว่าบาท ผิดกันหน้ามือเป็นหลังมือ...ฮ่วย... ● ขออวยพรให้ท่านธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีสุขภาพแข็งแรง ครอบรอบวันเกิดอย่าให้มีอันธพาลมาแฉ้วพาน... ● แล้วพบกันใหม่พฤษภาคมหน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระระสถาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

กระทรวงเกษตรฯผนึกกำลังเชียงราย จัดวันอาหารโลก-นิทรรศการให้ความรู้

“วันอาหารโลก” ประจำปี 2559 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ตุลาคม องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงได้หยิบยกปัญหาดังกล่าวมาเป็นประเด็นหลักในการรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “วิถีเกษตรต้องเปลี่ยนแปลง ตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป” เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญรวมทั้งกระตุ้นทุกภาคส่วนให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเป้าหมายการลดจำนวนผู้หิวโหยเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2573

ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ จับมือ FAO จัดวันอาหารโลก “วิถีเกษตรต้องเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป” 24-27 พ.ย. ที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GMS จ.เชียงราย กระตุ้นเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรรับมือภัยคุกคาม “ภาวะโลกร้อน” พบนิทรรศการเผยแพร่แนวพระราชดำริ องค์ความรู้ และสาธิตการเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง ให้ได้ผลผลิตสูงภายใต้สภาพอากาศแปรปรวนพร้อมชิมสุดยอดเมนูอาหาร 30 สำนักรับจาก 17 กลุ่มชาติพันธุ์ การออกร้านจำหน่ายผลผลิตราคาประหยัดจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนระดับคุณภาพในพื้นที่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจขององค์การอาหารและ



ในโอกาส นายฉันทานนท์กล่าวต่อว่า ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลก จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตรและวางระบบการผลิต

เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่าปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกประมาณ 800 ล้านคน อยู่ในภาวะความอดอยาก หิวโหย และทุพโภชนาการ ขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว คาดว่าภายในปี พ.ศ.2593 หรืออีก 34 ปีข้างหน้า ประชากรโลกจะมีมากถึง 9.6 พันล้านคน ทำให้โลกมีความต้องการอาหาร

เพิ่มมากขึ้น แต่ท่ามกลางปัญหาดังกล่าว โลกยังต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อน การเพาะปลูก การปศุสัตว์ การประมง ให้มีการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วมภัยแล้ง และสภาพอากาศที่รุนแรงสุดขีด ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตทางการเกษตรของมนุษย์ ปัญหาโลกร้อนจึงถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก



อาหารให้เกิดความยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมกับ FAO และจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงาน “วันอาหารโลก” ในระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบโลกร้อนที่มีต่อการผลิตทางอาหารและการเกษตร พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และสาธิตวิธีการทำการเกษตรทั้งการเพาะปลูก การปศุสัตว์ การประมง ให้มีคุณภาพและได้ผลผลิตสูง ภายใต้ภาวะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

ด้าน พันจ่าตรีเทวัญ ธนมาลารัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่าการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโครงการตามพระราชดำริด้านการเกษตรภายใต้ปัญหาภาวะโลกร้อน เช่น ปัญหาขาดแคลน

น้ำ การทำเกษตรผสมผสาน ทำเกษตรแบบขั้นบันได แบบพึ่งพาธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี, นิทรรศการ “เตรียมพร้อมรับโลกอื่น และเราจะอยู่กับโลกอื่นได้อย่างไร” นิทรรศการมีชีวิตของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ “โมเดลลุ่มน้ำจังหวัดเชียงราย” โดยกรมชลประทาน “ตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, “การเลี้ยงปลานิลพระราชทาน การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำน้อย” โดยกรมประมง, “โครงการธนาคารโค-กระบือ” โดยกรมปศุสัตว์, การสาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้แผนที่ Agri-map การจัดระบบ Zoning แบบจำลองอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยกรมพัฒนาที่ดิน นิทรรศการ “พันธุ์พืช” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น กาแฟ มะคาเดเมีย ชา และการปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยกรมวิชาการเกษตร, การจำลองกระบวนการผลิตชาอินทรีย์ การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร, “การแปรรูปข้าวผ่านระบบสหกรณ์” โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนแผ่นดินของพ่อ” โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ด้าน นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดเชียงรายเองมีความพร้อมแล้วสำหรับการจัดงานครั้งนี้ จึงอยากเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรการเดินทางมาร่วมงานวันอาหารโลก ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS ด้าบลิมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อรับรู้รับทราบถึงสถานการณ์และผลกระทบจากภาวะโลกอื่นที่มีต่อความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งแนวทางการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป อันจะนำมาซึ่งความพร้อมของประเทศไทย ให้ปราศจากความหิวโหยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต.

ราวิน เสริมวิทยากุล

ข่าวขยับต้นละพันผู้ส่งออกหัวปีหน้าสต็อกท่วมโลก

ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศขยับขึ้น 800-1,000 บาท/ตัน หลัง ธ.ก.ส.ขยับออกรับจำนำยุ่งฉาง ประกอบกับผลผลิตข้าวนาปีออกมาไม่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ด้านผู้ส่งออกชี้ปีนี้ไทย “วัด” แชมป์ส่งออกข้าวแน่ หลังอินเดียแข่งโค้งส่งออกมากกว่า 10 ล้านตัน พร้อมเตือนปี 2560 มีสิทธิ์เกิดสงครามราคาข้าว



ข่าว

นายวิชัย ศรีนวกุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ได้ผ่านช่วงสัปดาห์ที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลินาปี 2559/2560 มาเป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว ปรากฏปริมาณข้าวเปลือกกลับลดลงไปจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 40% ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ (แห้ง) ปรับขึ้นต้นละ 1,000 บาท มาอยู่ที่ราคาต้นละ 11,500 บาท จากเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่มีราคาอยู่เพียงต้นละ 10,500 บาทเท่านั้น

ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิเกี่ยวสด ราคา ก็ได้ปรับขึ้นมาอีกต้นละ 800 บาท หรือจากเดิมที่ราคา 7,700 บาท ขยับขึ้นมาเป็นต้นละ 8,500 บาท ในขณะที่ผู้ส่งออกข้าวเองก็ได้ปรับขึ้นราคารับซื้อข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น โดยอยู่ระหว่างต้นละ 19,100-20,000 บาท หรือจากวันที่ 1 พฤศจิกายนที่เคยซื้ออยู่ระหว่างต้นละ 16,000-17,500 บาท ส่วนราคาข้าวเปลือกเหนียวที่เพิ่งเกี่ยวไปได้ประมาณ 10% มีราคาต้นละ 11,500-12,000 บาท และข้าวสารเหนียวต้นละ 21,000-22,000 บาท

3 สาเหตุ หอมมะลิราคาดีขึ้น

สำหรับสาเหตุที่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้น เป็นเพราะ 1) การดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (จำนำยุ่งฉาง) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่งผลให้ข้าวเปลือกจำนวนหนึ่งออกสู่ตลาดน้อยลง 2) รถเกี่ยวข้าวมีไม่เพียงพอกับปริมาณผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ ทำให้เกิดการขาดแคลนรถเกี่ยว ยกตัวอย่าง บางอำเภอในช่วงนี้เคยเกี่ยวได้วันละ 5,000 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลือ

เพียง 2,500-3,000 ไร่ ทำให้ปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิออกสู่ตลาดช้าลงไปด้วย 3) ตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวเปลือกนาปีที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 10 ล้านตันข้าว แท้จริงแล้วอาจจะมีไม่ถึงที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากเมื่อผ่านมาถึงสัปดาห์ที่สามของเดือนนี้ ซึ่งปกติจะเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวต้องออกสู่ตลาดสูงสุด แต่ปริมาณข้าวกลับออกมาไม่มากนัก หากสถานการณ์ผลผลิตยังดำเนินอยู่ในลักษณะนี้ไปจนกระทั่งถึงกลางเดือนธันวาคม 2559 น่าจะสามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่า การคาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปี 2559/2560 เกิดความผิดพลาด ดังนั้นหากสถานการณ์ “ข้าวเปลือกตึงตัว” ลากยาวไปอีก 2 เดือน โรงสีจะไม่มีข้าวเพียงพอสำหรับการผลิตส่งมอบให้กับผู้ส่งออก เพราะปริมาณข้าวในสต็อกของโรงสีโดยรวมได้ลดลงต่ำกว่าครึ่งหนึ่งไปแล้ว

ล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามาว่า ราคารับซื้อข้าวเปลือกเจ้า 5% พันธุ์ภาคกลาง ขณะนี้ปรับขึ้นจากราคาต้นละ 7,200 บาท ขึ้นไปเป็น 7,500 บาท ส่วนราคารับซื้อข้าวสาร 5% ปรับขึ้นจากต้นละ 11,000 บาท เป็น 11,400-11,800 บาท ท่ามกลางข้อสงสัยที่ว่า ราคาข้าวขยับขึ้นเป็นเพราะผู้ส่งออกเริ่มมีคำสั่งซื้อข้าวใหม่เข้ามาแล้วหรือไม่

ลุ้นส่งออกข้าว 9.5 ล้านตัน

ด้าน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกปรับขึ้นต้นละ 1,000-1,500 บาท ซึ่งเป็นผลจากมาตรการของรัฐและฝนเริ่มหยุดตกทำให้ข้าวแห้งแต่ระดับราคาข้าวสารที่ผู้ส่งออกปรับขึ้นปรับขึ้นเป็นต้นละ 20,000 บาท หรือสูงขึ้น 3,000-4,000 บาทจากก่อนหน้านี้ เนื่องจากผู้ส่งออกต้องรีบหาข้าวส่งมอบตามที่รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าไว้ “ดังนั้นมันจึงไม่ใช่ออเดอร์ใหม่” ประกอบกับข้าวเปลือกในตลาดตึงตัวหายาก และภาวะ

ข้าวมีความแห้งมาก ทำให้สัดส่วนการสีได้ข้าวสารลดลง เช่น เดิมข้าวเปลือก 1 ตันเป็นข้าวสาร 480 กิโลกรัม แต่ตอนนี้เหลือ 420 กิโลกรัม เพราะข้าวป่น ผู้ส่งออกต้องแบกรับต้นทุนที่ไปขายล่วงหน้าไว้เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น 50-60 เหรียญสหรัฐ ทำให้ผู้ส่งออกข้าวหลายรายขาดทุนจากราคาล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ตัวเลขส่งออกข้าว ตุลาคม 2559 มีปริมาณ 933,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่มีปริมาณ 792,163 ตัน ส่งผลให้ยอดการส่งออกในช่วง 10 เดือนแรก (เมกราคม-ตุลาคม 2559) มีปริมาณ 8,373,000 ตัน และหากจะให้การส่งออกข้าวปีนี้ขึ้นไปตามเป้าหมายคือ 9.5 ล้านตัน นั้นหมายความว่าอีก 2 เดือนสุดท้ายของปี จะต้องส่งออกข้าวให้ได้ 1,127,000 ตัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 563,500 ตัน

โดยยอดส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นในเดือน พฤศจิกายน เป็นผลมาจากการส่งออกข้าวขาว 416,000 ตัน กับข้าวหนึ่งกลับมาเพิ่มขึ้น 356,000 ตัน ส่วนข้าวหอมมะลิมีปริมาณ 158,000 ตัน

“สมาคมคาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน เป็นรองจากอินเดีย ที่คาดว่าจะส่งออก 10.5 ล้านตัน ส่วนแนวโน้มการส่งออกข้าวปี 2560 ใกล้เคียงกับปีนี้คือ 9.5 ล้านตัน โดยอินเดียจะยังเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งต่อไปอีก จากปริมาณผลผลิตที่สูงถึง 106.5 ล้านตัน แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือ อาจจะมีเกิด Price War ตามมา เนื่องจากตัวเลข USDA ออกมาว่า มีสต็อกข้าวโลกถึง 120.7 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 4.4% จากปีนี้ที่ 115.6 ล้านตัน นับเป็นตัวเลขสต็อกที่สูงที่สุดในรอบ 15 ปี นับจากปี 2001 ที่เคยมีปริมาณ 146.7 ล้านตัน” ร.ต.ท.เจริญกล่าว

'อนันต์' ลั่นแก้กฎนำเข้าข้าวสาลี ปลูกข้าวโพดหลังนาไม่ขาดทุน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ยังคงเน้นแผนลดพื้นที่ปลูกข้าว หันไปปลูกพืชอื่นทดแทน และผลักดันโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการปลูกนาปรัง 2 ล้านไร่ ปีการผลิต 2559/2560 ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับภาคเอกชนนั้น มีประเด็นความกังวลของราคาข้าวโพดที่ค่อนข้างต่ำอันจะทำให้เป็นโครงการซ้ำเติมชาวนาขายข้าวโพดขาดทุนเข้าไปอีกนั้น หากมองภาพรวมถือว่าเป็นปกติของฤดูกาลนี้ เพราะเป็นข้าวโพดไร่ที่ปลูกโดยทั่วไป ไม่ใช่การปลูกหลังนา ซึ่งข้าวโพดไร่ราคาจะตกต่ำลงแบบนี้เพราะมีความชื้น ขณะเดียวกันข้าวโพดที่มาปลูกหลังนา คือพื้นที่เป้าหมายลดปลูกข้าว ที่ต้องปลูกในช่วง พ.ย.-ธ.ค.แล้วไปเก็บช่วงเดือน เม.ย.ปีหน้า ดังนั้นผลผลิตช่วงนั้นจะขาดแคลนเพราะไม่มีข้าวโพด และคุณภาพข้าวโพดจะแห้ง ทำให้ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าราคาข้าวโพดหลังนา ไม่น่ากังวล ซึ่งตรงนี้ต้องประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรให้ชัดเจน และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็มีมติกำหนดโควตานำเข้าพืชทดแทนอย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่ใช่มาตรการซ้ำเติมชาวนา “จริง ๆ แล้วข้าวโพดไร่กับข้าวโพดหลังนาเป็นคนละฤดู เมื่อข้าวโพดขาดแคลนเพราะเจอแล้ง ก็มีประเด็นการนำเข้าข้าวสาลีมาแทนข้าวโพด และมติ ครม.เองก็กำหนดว่าถ้าจะนำเข้าข้าวสาลีก็ต้องซื้อข้าวโพดในสัดส่วนเท่าไร เงื่อนไขอย่างไร ตรงนี้จะเป็นตัวการันตีว่าโครงการที่เราทำจะไม่โดนข้าวสาลีแย่งไป”

ส่วนสถานการณ์การผลิตข้าวของประเทศนั้น พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความกังวลใน 3 เรื่องหลัก คือ 1.ข้าวในเขตที่ลุ่ม พอปลูก เม.ย.-พ.ค.ไม่ได้ก็มาปลูกปลายปี แต่ที่มาเจอปัญหาน้ำหลากอีก กรมการข้าว



อนันต์ สุวรรณรัตน์

จึงนำพันธุ์ กข 41 กข 61 เพราะอายุสั้น ประมาณ 100 วัน ให้ไปปลูกในที่ลุ่ม เพราะว่าจะได้เกี่ยวก่อนน้ำหลาก 2.เรื่องของรถเกี่ยวข้าว ปีนี้ข้าวจะออกพร้อมกันจริง ๆ แล้ว ในเรื่องข้าวบูรณาการกันทั้งกระทรวงเกษตรฯ พาณิชย์ มหาตไทย โดยประสานสมาคมรถเกี่ยวเพื่อวางแผนให้เพียงพอต่อการใช้งาน ตอนนั้นก็แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง และทางกระทรวงพาณิชย์เองก็มี Application ให้เลยว่าแต่ละวันจะมีรถเกี่ยวที่ไหนบ้าง ทั้งเกษตรฯและมหาตไทยก็ร่วมกัน แต่ถ้าจะถามว่าปัญหาหมดไปไหม คงไม่หมด แม้เช็คปริมาณแล้วมันแก้ปัญหาได้ แต่ต้องอยู่ที่การบริหารจัดการด้วย

เรื่องที่ 3 โรงสี เก็บข้าวไว้แล้วไปกดราคาเกษตรกรหรือไม่ ประเด็นนี้รัฐวางแผนเรื่องการดึงข้าวเข้าสต็อก มีโครงการชะลอการขายของเกษตรกร ตั้งเป้าไว้ประมาณ 2-3 ล้านตันแล้ว ซึ่งบทบาทของกระทรวงเกษตรฯ ต้องช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรต้องมีลานตาก มีที่เก็บ ซึ่งวันนี้เกษตรกรก็เริ่มเก็บและก็เป็นนโยบายด้วยว่า ให้เกษตรกรกลับมาทำนาคล้ายกับในอดีตคือชาวนาต้องมีอยู่ฉางเอง เพราะจะไปพึ่งกลไกตลาดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องพึ่งตนเองด้วย อธิบดีกรมการข้าวกล่าว

เร่งสอบโรงสีปลอมปนข้าวยุค'ปู'

อ่านต่อหน้า | 11

เร่งสอบ

ผู้จัดการรายวัน360° - เอกชนยื่นหนังสือถึง นายกฯ จี้เอาผิดคนทุจริตปลอมปนข้าวตาม โครงการรับจำนำข้าวยุค "ยิ่งลักษณ์" ที่ชียนาห์ หลังพบผสมข้าวขาว ข้าวเสีย แถมหาแหล่งปลูก มิได้ เพื่อนำมาจากต่างชาติเพื่อสวมสิทธิ์ ขณะที องค์การคลังสินค้าฟ้องต่อกองปราบฯ แล้ว แต่ ตำรวจโอนไปให้ สภ.หันคา สอบต่อ หวั่นถูก แทรกแซง แถมไร้ความคืบหน้า จี้ตั้ง กก.สอบ 17 โรงสี และข้าราชการ เชื่อเป็นขบวนการใหญ่ ยันมีหลักฐานแน่

วานนี้ (23 พ.ย.) ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงาน ก.พ. นายบรรทัด พิษขณกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิงตึก กรู๊ป จำกัด เข้ายื่นหนังสือ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ให้ดำเนินการเอาผิดกับผู้ทุจริต ปลอมปนข้าว ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ในคลังสินค้าบริษัท สุพรีม ไลพ์ เอเจนซี หลังที่ 3 จ.ชัยนาท หลังพบว่ามี ข้าวขาวและข้าวเสีย ที่ปลอมปนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยจากการสุ่มตรวจของ นายอภิชาติ

วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังพบว่า ข้าวดังกล่าว ไม่ทราบแหล่งที่ปลูกมาจากแหล่งใด เชื่อว่าเป็น ข้าวที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อสวมสิทธิ์ ใน โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 โดยก่อนหน้านั้น องค์การคลังสินค้า (อคส.)

ในฐานะผู้เสียหาย จึงแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับ บริษัท สุพรีม ไลพ์ เอเจนซี หลังที่ 3 จ.ชัยนาท กับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ 2 กองปราบปราม เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา และได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ใดๆ และยังคงพบว่ามีมีการโอนคดีให้พนักงานสอบสวน อ.หันคา จ.ชัยนาท และกังวลว่าจะถูก แทรกแซง และทำให้คดีล่าช้า จึงเรียกร้องให้นาย กฯ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าว และแหล่งที่มาของข้าว ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และ โรงสีที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 17 แห่ง

ทั้งนี้ ตนเชื่อว่า กระบวนการทุจริตปลอมปนข้าวในคลัง มีการเตรียมการมาตั้งแต่ ต้นเป็นกระบวนการใหญ่ ทางบริษัทมีหลักฐาน การทุจริต และรายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป.

'ชิงต้ง กรุ๊ป' จี้เอาผิดคดีจำนำข้าว

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายบรรทัด พิษยธนกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท ชิงต้ง กรุ๊ป จำกัด เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้ดำเนินการเอาผิดกับผู้ทุจริตปลอมปนข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ในคลังสินค้าบริษัท สุพรีมโลฟเอนเจิ้น หลัง 3 จ.ชัยนาท หลังพบว่า มีข้าวขาวและข้าวเสียปลอมปนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยจากการสุ่มตรวจพันธุ์กรรมข้าวของนายอภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังพบว่าข้าวดังกล่าวไม่ทราบแหล่งที่ปลูกกว่ามาจากแหล่งใด

ทำให้เชื่อว่าเป็นข้าวที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อสวมสิทธิ์ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/2557

นายบรรทัดกล่าวว่า ก่อนหน้านี้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ผู้เสียหาย แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบริษัท สุพรีมโลฟเอนเจิ้น หลัง 3 จ.ชัยนาท กับพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ และยังพบว่า เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการโอนคดีให้พนักงานสอบสวน อ.หันคา จ.ชัยนาท จึงกังวลว่าจะถูกแทรกแซงและทำให้คดีล่าช้า จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวและแหล่งที่มาของข้าว รวมทั้งข้าราชการที่เกี่ยวข้องและโรงสีที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 17 แห่ง

รบ.ไฟเขียวแผนบริหาร25ลุ่มน้ำ

ทำเนียบฯ • “ประยุทธ์” นั่งหัวโต๊ะประชุมชุดบริหารทรัพยากรน้ำ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 25 ลุ่มน้ำปี 2561 ย้ำแก้ปัญหาหน้าต้องทำทั้งระบบ วางเป้าหมายระยะยาว 20 ปี กำชับทุกหน่วยช่วยเหลือ ปชช.ตามความต้องการแต่ละพื้นที่

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 23 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ

มีรายงานว่า นายกฯ ได้เน้นให้ทุกส่วนราชการคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ ว่าต้องมีระบบการกระจายน้ำเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน มีน้ำมั่นคงในภาคการผลิต โดยทุกส่วนราชการต้องปรับการบริหารงบประมาณเพื่อให้มีระบบกระจายน้ำในทุกๆ แหล่งน้ำให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุล นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางการเพิ่มน้ำต้นทุนให้เขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนภูมิพล

พล.อ.ประยุทธ์แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติการปี 2561 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ และแผนปฏิบัติการปี 2561 ทั้ง 25 ลุ่มน้ำ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนดังกล่าว ทั้ง 25 ลุ่มน้ำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบ

ประมาณ พ.ศ.2561 ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี พร้อมจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้สอดคล้องต่อความต้องการของพื้นที่ ตามเป้าหมายที่กำหนดในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากร

นายกฯ กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการการปรับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ (พ.ศ.2558-2569) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และปรับปรุงขยายเพิ่มเติมทิศทางเป้าหมายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ จากปี 2558 ถึง 2569 เป็นปี 2558 ถึง 2579 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจัดทำกรอบแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนายั่งยืน

“ได้เห็นชอบมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะมาถึงปี 2559-2560 ตามแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอใน 5 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง 2.มาตรการจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง 3.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ 4.มาตรการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน และ 5.มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมประสมภัย” นายกฯกล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในปีนี้สถานการณ์น้ำในภาพรวมดีขึ้นกว่าปี 2558 ร้อยละ 20 ซึ่งได้กำชับให้ทุกส่วนราชการคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำว่า ต้องมีระบบการกระจายน้ำเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน มีน้ำมั่นคงในภาคการผลิต โดยทุกส่วนราชการต้องปรับการบริหารงบประมาณเพื่อให้มีระบบกระจายน้ำในทุกๆ แหล่งน้ำให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุล.

เกษตรฯออกมาตรการคุมเข้มนำเข้าส้มจีน

กรมวิชาการเกษตร คุมเข้มนำเข้าจากจีน ประสานศุลกากรสร้างจุดตรวจร่วม สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 100% ทุกตู้คอนเทนเนอร์ วันพ้อค้าชุกซ่อนสอดใส่ส้มมีก้านใบ ล้นพินไม่เลี้ยงผู้ฝ่าฝืน

กทม. : นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า การนำเข้าผลส้มแมนดารินจากจีนในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คือเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 มีการนำเข้าแล้ว 505 ซิปเมนต์ รวมกว่า 13,400 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ขณะที่ช่วงต้นฤดูนำเข้าของปี 2558 มีการนำเข้าเพียง 460 ตัน มูลค่า 19 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าผ่านด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรม

วิชาการเกษตรได้กำหนดมาตรการควบคุมและตรวจสอบการนำเข้าส้มแมนดารินจากจีนเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการชุกซ่อนสอดใส่ผลส้มมีใบเล็ดลอดเข้ามาภายในประเทศ ซึ่งอาจมีศัตรูพืชกักกันติดมาและแพร่ระบาดสร้างความเสียหายให้กับแหล่งปลูกพืชตระกูลส้มของไทยได้

“ทั้งนี้ได้ออกประกาศด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง เรื่องขั้นตอนการแจ้งนำเข้าและตรวจปล่อยส้มแมนดารินจากจีน โดยด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบังได้ขยายเวลาดำเนินงานตรวจสอบสินค้าในช่วงฤดูกาลนำเข้าส้มเป็น 24 ชั่วโมง ทุกวัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสินค้า 100% หรือทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่แจ้งนำเข้า โดยใช้วิธีการเปิดตรวจแบบทีเชป (T Shape) คือ เปิดเป็นช่องถึงหน้าตู้และเจาะลงถึงพื้น เพื่อป้องกันการ

ชุกซ่อนผลส้มที่มีใบและกิ่งติดมาในบริเวณหน้าและก้นตู้คอนเทนเนอร์ จากนั้นจะปิดสตีกเกอร์บนฝาตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านการตรวจแล้ว”

นายสุวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น กรมวิชาการเกษตร ยังร่วมมือกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง โดยสร้างจุดตรวจร่วมและกำหนดแนวทางในการตรวจปล่อยส้ม พร้อมตั้งไลน์กลุ่มระหว่างเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชและเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อสื่อสารการตรวจปล่อยสินค้าและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารซึ่งจะทำให้การควบคุมและตรวจสอบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่หากตรวจพบว่า ผู้ประกอบการลักลอบนำเข้าผลส้มผิดข้อกำหนดหรือปลอมแปลงเอกสาร กรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการตามมาตรการของกฎหมายอย่างเด็ดขาด